



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหราชอาณาจักร

- นายกรัฐมนตรีอังกฤษรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจของสมาชิกรัฐสภาในพรรค

๒. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

- องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจัดซ้อมรบทางทะเลร่วมกับสวีเดน ฟินแลนด์ ในทะเลบอลติก

๑. นายกรัฐมนตรีอังกฤษรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจของสมาชิกรัฐสภาในพรรค

นาย บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยังคงได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมจากการลงคะแนนเสียง สมาชิกพรรคอนุรักษนิยมมีมติให้ นาย บอริส จอห์นสัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไป การลงคะแนนเสียงลับเริ่มขึ้น ภายหลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาไม่มั่นใจในตัวจอห์นสัน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายบอริส จอห์นสัน ได้รับชัยชนะในการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจของพรรคฯ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคลงคะแนนสนับสนุน ๒๑๑ คน จาก ๓๕๙ คน และผู้ไม่ไว้วางใจ ๑๔๘ คน นายบอริส จอห์นสัน ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายต่างๆ อย่างมาก และเกิดกระแสความไม่พอใจกรณีจัดงานปาร์ตี้ในสำนักงานของนายฯ และที่อื่นๆ อีก อันเป็นการละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ ที่เข้มงวดเสียเอง คณะมนิยมของนายจอห์นตกลงไม่ใช่แค่เรื่องการจัดปาร์ตี้เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มร้องเรียนเกี่ยวกับกับราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้น จากการทำผลสำรวจประชาชนทั้งหมดร้อยละ ๒๖ เห็นว่า นายบอริส จอห์นสัน มีผลงานดีในฐานะนายกรัฐมนตรี แต่ขณะที่ร้อยละ ๖๘ เห็นว่าผลงานของเขาแย่มาก ด้วยชัยชนะในวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เหลืออีกหนึ่งปีภายใต้กฎของพรรค แต่การลงคะแนนครั้งล่าสุดถูกมองว่าอำนาจทางการเมืองของเขาในพรรคกำลังถดถอยลง

แหล่งที่มา https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220607_04/

๒. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจัดซ้อมรบทางทะเลร่วมกับสวีเดน ฟินแลนด์ ในทะเลบอลติก

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO กำลังจัดการซ้อมรบทางทะเลประจำปีในทะเลบอลติกร่วมกับสวีเดนและฟินแลนด์ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิก NATO เมื่อเดือนที่แล้ว ประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ทั้งหมด ๑๔ ประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และตุรกี กำลังเข้าร่วมในการฝึกซ้อมเป็นเวลาสองสัปดาห์ที่เริ่มในวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือกล่าวว่าการซ้อมรบทางเรือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตอบโต้ที่จำเป็นต่อการปกป้องเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลบอลติก เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองกำลังสหรัฐฯ ได้ทำการฝึกยกพลขึ้นบกที่เกาะ Gotland ของสวีเดน

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนฝึกซ้อมการกวาดทุ่นระเบิด และจำลองสถานการณ์การถูกโจมตีจากเรือดำน้ำของศัตรู องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ กล่าวว่า การซ้อมรบทางเรือจัดขึ้นทุกปีในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา และไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย พล.อ.มาร์ค มิลลีย์ ประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ กล่าวถึงการฝึกซ้อมดังกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงสตอกโฮล์มเมื่อวันเสาร์ ว่าสหรัฐฯ ยึดมั่นในกฎระเบียบระหว่างประเทศ และแนวคิดที่ว่าประเทศขนาดใหญ่ไม่สามารถรุกรานประเทศเล็กๆ ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

แหล่งที่มา https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220608_12/

นางสาวนันทวัน หสตั้งไทรแก้ว

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕